

**การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับ  
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๑  
ตำบลนาโสม อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี**

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ริมคลองลำสนธิ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโสม

ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน มีจำนวนทั้งหมด ๓๔ คน ประกอบด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ผู้อำนวยการกองช่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนายช่างโยธา กำนันตำบลนาโสม ผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๑ และประชาชน เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านนาโสม หมู่ที่ ๑ ณ ศูนย์สาธิตเพื่อการตลาดตำบลนาโสม อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี

ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านนาโสม หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโสม มีมติเห็นชอบเสนอโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ริมคลองลำสนธิ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโสม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้ทำหนังสือส่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ ลบ ๗๘๒๐๑/๖๒๔ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ริมคลองลำสนธิ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโสม

**วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ศูนย์สาธิตเพื่อการตลาดตำบลนาโสม หมู่ที่ ๑**

นายรังสรรค์ ช่างชนะ กำนันตำบลนาโสม กล่าวเปิดการประชุม

นางสาวทศพร เดชรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม กล่าวถึง อบต.นาโสม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๖๖ ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโสม ของโยธาธิการจังหวัดลพบุรี



นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้พูดถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผู้อำนวยการกองช่างได้พูดถึงประโยชน์ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโสม



ผู้เข้าประชุมประชาคม เสนอแนะ ความคิดเห็น และมีความประสงค์ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๑ ของโยธาธิการ จังหวัดลพบุรี ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อไป



ผู้เข้าประชุมประชาคม มีมติเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๑ ของโยธาธิการจังหวัดลพบุรี ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อไป



องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้ทำหนังสือส่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ ลบ ๗๘๒๐๑/๖๒๔ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งพัง ริมคลองลำสนธิ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโสม

